



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง **ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์**

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓
ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตรอ ตำบลดอนตรอ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลแบบขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตรอ
ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (ตามรายการ
ของเทศบาลตำบลดอนตรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ภายใน 7 วันนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรายการของเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

งบประมาณในการจัดจ้าง **๔,๐๙๐,๐๐๐.- บาท** (สี่ล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง ของการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น **๔,๐๙๐,๐๐๐.- บาท** (สี่ล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานดังกล่าวที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เป็นผู้ละทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้
แก่เทศบาลตำบลดอนตรอและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ งานที่ประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน **ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท** (สองล้าน บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. นิติบุคคลจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๔.๐๐ น. โดยให้พร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน และเวลาเดียวกัน โดยให้ถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบเทศบาลตำบลดอนตรอไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป

กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยเทศบาลตำบลดอนตรอ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ ในราคาชุดละ ๔,๐๐๐.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๗๗๒๗๕๔,๐๗๕-๓๕๕๙๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวัชร สุขแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

